



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้า
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้า งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ / นักวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การ เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อข้อเสนอโครงการ	ชื่อหัวหน้าและผู้ร่วมโครงการ	คณะ / หน่วยงาน	งบประมาณที่สนับสนุน (บาท)
1	การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ	ดร.วิสกา ศิริอังกาฐ	วิทยาศาสตร์	190,000.-
2	การพัฒนากระบวนการเสริมสารสกัดใบย่านางในข้าวโดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดและการแพร่ด้วยความดันสูง	รศ. ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ	เทคโนโลยี	200,000.-
3	การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย	ผศ. ดร.สุรพล แสนสุข	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	150,000.-
4	การใช้ประโยชน์จากเส้นใยกกเพื่อใช้เป็นตัวเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดร.สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์	วิทยาศาสตร์	150,000.-
5	แบคทีเรียกรดแลคติกยับยั้งการเกิดโรคที่รุนแรงในหนอนไหมไทย	ผศ. ดร.สิริภักดิ์ สุระพร	วิทยาศาสตร์	150,000.-
6	การศึกษาแผนภูมิวิวัฒนาการของหนอนไหมสายพันธุ์ไทยพันธุ์ใหม่	ผศ. ดร.วัลยา สุทธิขำ	วิทยาศาสตร์	190,000.-

หมายเหตุ :

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน จนถึงวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว. 1ด จำนวน 3 ชุด (โดยปรับแก้งบประมาณถูกต้องตามประกาศผล)
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (ซึ่งออกเลขที่หนังสือจากคณะเรียบร้อย) งวดที่ 1 จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
3. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้า งบประมาณแผ่นดิน โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.research.msu.ac.th จำนวน 3 ชุด

2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายงวด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) ได้ดำเนินการทำสัญญารับทุนตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 เล่ม สำเนาหน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ + สำเนาทศด้อย จำนวน 3 ชุด และแผ่น CD บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ MS word และ PDF จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของทุนที่ได้รับ : ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI / Scopus / EBSCO พร้อมทั้งใบตอบรับการตีพิมพ์ ระบุเล่มที่ เลขที่ชัดเจน จำนวน 3 ชุด มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยผู้รับทุนจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2559

3. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม